

THỨ MỤC VỤ THÁNG 4, 2023

Anh chị em thân mến!

Ngày 02/04/2023, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Tuần Thánh. Tuần Thánh là trung tâm của năm phụng vụ. Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Vượt Qua gồm sự khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Tuần Thánh được khai mạc với Chúa Nhật Lễ Lá. Nghi thức phụng vụ của ngày Lễ Lá, phần đầu là nhằm tưởng niệm việc Chúa vào Thành Giêrusalem được các tông đồ và dân chúng hoan hỉ đón mừng, nhưng phần phụng vụ Lời Chúa là nói về sự khổ nạn của Chúa Kitô.

Thứ Năm vừa qua vào ngày 30 tháng 3, Đức Tổng Giám Mục cùng với linh mục đoàn của Tổng Giáo Phận Seattle cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu. Đây cũng là dịp, trong bầu khí gia đình Tổng Giáo Phận, trước sự hiện diện của đức giám mục, phó tế, tu sĩ và đại diện giáo dân, các linh mục lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức linh mục của mình. Cao điểm của Tuần Thánh là Tam Nhật Thánh.



Thứ Năm Tuần Thánh: Giáo Hội cử hành bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh, với giới răn mới: *“Thầy ban cho anh em một giới răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tinh thần yêu thương phục vụ cách khiêm tốn theo gương Thầy Chí Thánh, được diễn tả trong nghi thức rửa chân. Trong nghi thức Thứ Năm Thánh, còn có nghi thức tôn thờ Thánh Thể, cụ thể là cử hành Thánh Lễ, cung nghinh Thánh Thể, tín hữu và Đoàn thể thay phiên nhau tôn thờ Thánh Thể đến nửa đêm.*

Thứ Sáu Tuần Thánh: Thứ Sáu Thánh bao giờ cũng mang sắc thái trầm lặng vì Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Nghi thức Thứ Sáu Thánh bao gồm 3 phần: Phần phụng vụ Lời Chúa, mà trọng tâm là bài Phúc Âm tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cùng với những lời cầu nguyện Giáo Hội long trọng dâng lên Thiên Chúa. Phần Suy Tôn Thánh Giá, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi đến tôn thờ Thánh Giá, hoặc bằng bái gối hay cúi mình, hoặc bằng hôn kính. Cuối cùng là phần rước lễ. Kết hợp với nghi thức phụng vụ Thứ Sáu Thánh còn có việc giữ chay và kiêng thịt diễn tả sự đền tội cá nhân và làm việc bác ái. **Thứ Sáu Tuần Thánh cũng là ngày khai mạc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót cho đến Chúa Nhật thứ II Phục Sinh.**

Thứ Bảy Tuần Thánh: Đêm Vọng Phục Sinh: Không một khoảnh khắc nào khác của năm phụng vụ súc tích ý nghĩa cho bằng Đêm Canh Thức Phục Sinh. Đây là trọng tâm của niềm tin Kitô giáo, Chúa đã sống lại. Bóng tối của Đêm Canh Thức được tràn ngập bởi ánh sáng của Nền Phục Sinh được lan truyền cho muôn ngọn nến của cộng đoàn. Trong ánh sáng Phục Sinh, Giáo Hội cử hành phụng vụ Lời Chúa về lịch sử cứu độ. Đặc biệt là nghi thức phụng vụ Phép Rửa, với việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và nhận lãnh nước thánh được làm phép trọng thể trong Đêm Vọng Phục Sinh. Năm nay Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức có 1 dự tòng sẽ được ban Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể cho tân tòng trong Đêm Vọng Phục Sinh này.

Chúa Nhật Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thập Giá nhường chỗ cho lửa mới, dầu mới, nước mới và sự sống mới. Toàn thể Hội Thánh ca vang: Chúa đã sống lại thật, ALLELUIA. Chúa Nhật Phục Sinh là nguồn gốc của Chúa Nhật, của văn minh Kitô giáo. Với những tập tục và truyền thống Tuần Thánh trên, Giáo xứ chúng ta cần chuẩn bị tốt tính thánh thiêng cho chu đáo. Cảm ơn Quý Ông Bà Anh Chị Em đã tích cực tham dự Đại Hội Gia Đình, Tỉnh Tâm Mùa Chay và Bí Tích Giải Tội rất sốt sắng trong tuần vừa qua. Xin anh chị em mang những hộp tiền Chén Gạo Tình Thương, mà anh chị em đã để dành trong suốt mùa Chay đến Nhà Thờ trong Tuần Thánh để giúp cho người nghèo.

Mời anh chị em tham dự vào những ngày Tuần Thánh sốt sắng với tinh thần đạo đức, phục vụ hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Ước mong anh chị em thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, tại các nhà thờ hay tại tư gia thật tốt để cảm nhận tình thương bao la của Thiên Chúa, và nhận ơn Toàn Xá vào Ngày Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Điều kiện để lãnh nhận Ôn Toàn Xá là: đọc Kinh Lòng Chúa Thương xót và đọc kinh Tuần Cửu Nhật, đi xưng tội, Tham dự Thánh Lễ - Rước Lễ và cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng trong Tháng 4 là: **Cầu cho một nền văn hoá bất bạo động.**

Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong Giáo xứ ý thức rằng chính trong bầu khí sốt sắng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, mà Thiên Chúa vui thích ở giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta trong bình an, hiệp nhất và thánh thiện. Xin Con Chiên Vượt Qua là Đức Kitô ban phúc lành cho tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phê rô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh Xứ